



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๔๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑๗

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## แนะครูตัดเนื้อหาขยยะเรียนแต่ตำรากรงขังปัญญาไทยรั้งท้ายอาเซียน

จากงานเสวนาเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมเด็ก สู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ มีนักวิชาการด้านการศึกษา เข้าร่วมเสวนาจำนวนมาก โดย นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) กล่าวในการเสวนาตอนหนึ่งว่า โลกในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากพลเมืองในยุคนี้จะยากลำบากจากการที่มีมากล้น และตกอยู่ในมายาของระบบทุนนิยม และนำเป็นห่วงเด็กยุคนี้ ที่หลงอยู่กับเทคโนโลยีวันละหลายชั่วโมง ซึ่งจะทำอย่างไรให้เด็กอยู่กับเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเอื้อต่อการเรียนรู้ไม่ใช่เอื้อต่อการเสียคน การเรียนที่ครูคุ้นเคยกับการสอนก็ต้องเปลี่ยน มิใช่การเอาความรู้มาใส่ไว้ในตัวเด็กเพียงแค่นั้น การเรียนในยุคที่ 21 ไม่ใช่แค่ความรู้เท่านั้นที่เด็กจะได้ แต่ต้องลงมือทำให้ได้ เรียนโดยการปฏิบัติจึงสำคัญมากเพราะจะทำให้มีปัญหา และ ะ มี ทั ก ษ ะ ชี วิ ต "ในศตวรรษที่ 21 ผมอยากเห็นครูที่มีจิตวิญญาณมีความเป็นครู ครูที่ภูมิใจและเห็นคุณค่าในความเป็นจริง ไม่ใช่คิดอะไรเพียงแค่งเงินเดือน ชีวิตครูต้องมีคุณค่ามากกว่านั้น และผมไม่อยากเห็นการคอร์รัปชัน และการทุจริตในระบบการศึกษาไทย เพราะมันทำให้การศึกษาล้าหลังและไม่ก้าวหน้า"

ด้าน รศ.ประภาภัทร นิยม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันอาศรมศิลป์(ผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ) กล่าวถึงการบริหารวิชาการในโรงเรียนรุ่งอรุณ ว่า ไม่ได้ยึดติดหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) วางเอาไว้ แต่ยังออกแบบการเรียนการสอนของตัวเองพบว่าเด็กมีศักยภาพมากเพราะเน้นการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง และลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาได้จริงนอกจากนี้เด็กยังได้รับความรู้ข้างนอก ที่สามารถนำไปบอกเล่าและแก้ปัญหาได้ทุกอย่างที่เด็กเรียนต้องมาจากใจจริง ๆ และมีความหมายกับชีวิตของพวกเขา "ที่โรงเรียน เรียนเพียงแค่ 5 คาบวิชาเราเน้นให้เด็กได้สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทำความสะอาดอาคารเรียน ห้องเรียน ทำอาหารกินกันเองได้โดยจัดเวรเปลี่ยนกัน ยุคนี้การเรียนต้องเปลี่ยน การจัดการศึกษาแบบฝืนๆ หรือจัดแบบคุณหนูที่เด็กทำอะไร ควร

เลิกสักที ห้องเรียน ตำราเรียนในทุกวันนี้เหมือนกรงขังปัญญาติดอยู่ในนั้นเด็กไทยก็สู้ชาติไหนไม่ได้ ผลการสำรวจจาก 10 ประเทศในอาเซียน ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับ 7 เราชนะแค่ประเทศลาวและเขมรเท่านั้น หากแต่เมื่อพูดถึงการใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาของประเทศพบว่า ประเทศไทยใช้งบประมาณในด้านการศึกษาสูงที่สุด แต่ผลที่ได้ก็อยู่อันดับสุดท้ายในกลุ่มอาเซียน"

ขณะที่ ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวว่า ระบบการศึกษาไทยไปไม่ถึงไหน เพราะเราติดกรอบระบบราชการมาก แม้ว่าเราจะมีโรงเรียนที่สอนนอกกรอบในตำราอยู่ แต่ครูต้องรู้จักที่จะบูรณาการ อย่าเรียนแต่ในตำรา แต่ต้องลงมือทำ จึงจะทำให้เด็กพัฒนา ทั้งนี้ครูต้องรู้จักที่จะตัดทิ้งเนื้อหาที่ไม่เหมาะกับยุคสมัยออกเพราะเรียนไปก็เหมือนขยะ